



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องศรีบริรักษ์
ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ได้รวบรวมคะแนน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
เรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำตามลำดับ จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร
คัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน
๓๐ วัน และแต่งตั้งผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบ เมื่อได้มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกรายใด ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้ง
สละสิทธิ์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่ระหว่างหรือ ก.อบต. จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ เมื่อได้รับแจ้งผลการตอบรับข้อหารือของ ก.อบต. ว่ามี
คุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ ก.อบต.จังหวัด ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น มีมติเห็นชอบ

๔. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าผู้มีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ๆไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่ารายงาน ก.อบต.จังหวัด
ขอนแก่น ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง ที่.ก.อบต.กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายรังสีธิ์ เถียรวิหวัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
 ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
 (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
 พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ)
 ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ได้ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม	คิด เป็น ร้อยละ
				ภาค ก.	ภาค ข.	ภาค ค.		
๐๐๑	๐๐๑	นายสันติชัย หนองแบก	จพง.จัดเก็บรายได้ อบต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น	๖๘	๖๐	๘๖.๘๓	๒๑๔.๘๓	๗๑.๖๑



(นายรังสิทธิ์ เกียรติวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

การ